

สบ.พท.หนุนตั้งเขตพื้นที่มัธยมฯทุกจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ย. 2559

**ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระดมสมองเสนอประเด็นขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
หนุนตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ยอมให้ลดจำนวน สพป.
แต่มีขอแม่ให้หลอมรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ตามเป้าก่อน**

วันนี้ (23พ.ย.) นายกฤตพล ชูติกุลศิริดี นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (สบ.พท.)เปิดเผยว่า จากการประชุมใหญ่วิสามัญ สบ.พท.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นเพื่อเสนอต่อ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1.สบ.พท.จะสนับสนุนและเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ให้มีการหลอมรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนโรงเรียนพระราชัฐ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฝึกคิดวิเคราะห์ STEM Education คานิยม 12 ประการ เป็นต้น

นายก สบ.พท. กล่าวต่อไปว่า 2.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)นั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสรรหาศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ กศจ. และควรปรับปรุงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ให้มีความคล่องตัวและครอบคลุมภารกิจงานการศึกษาของจังหวัด ได้แก่ การเพิ่มภารกิจงานแผนการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดทุกหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันควรปรับปรุงองค์ประกอบของ กศจ. ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานการศึกษาโดยตรง เช่น การเพิ่มผู้แทนด้านการสาธารณสุข ผู้แทนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น และควรให้มีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการใน กศจ.ด้วย นอกจากนี้ควรมอบอำนาจให้ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่แทน กศจ. ในเรื่องการบริหารงานบุคคล ยกเว้น เรื่องการสรรหา การย้ายและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

นายกฤตพล กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่ 3.การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัดนั้น ควรเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนภารกิจของ กศจ. และความเป็นเอกภาพของ กศจ.แต่ละจังหวัด โดยในระยะเริ่มแรกควรคงสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา(สพป.)183เขตไว้เท่าเดิมก่อน เพื่อให้ สพป.นำนโยบายโรงเรียนแม่เหล็กไปดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ศธ.แล้วค่อยลดจำนวน สพป.ลงตามเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีศูนย์เครือข่ายการศึกษาประถมศึกษำเภอ ด้วยการกำหนดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาประถมศึกษำเภอโดยการรวมสถานศึกษาประถมศึกษำเภอในอำเภอกว่า 15 แห่งเป็นกลุ่มบริหารสถานศึกษาประถมศึกษำเภอในแต่ละอำเภอก่อเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอก่อ เพื่อเป็นผู้แทนการบริหารการประถมศึกษำเภอในระดับอำเภอก่อ

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559](#)